



ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
เลขรับ **A382**
วันที่ **19 ส.ย. 2566**
เวลา **11-30**

กองคลัง
เลขรับ **12516**
วันที่ **2-6 พ.ค. 2566**
เวลา **15-10**

คณะเกษตรศาสตร์
รับที่ **088 / 2566**
วันที่ **19 พ.ค. / 66**
เวลา **11:08**

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 44753 **145223 ๓๐๑**
ที่ อว 0660301.2.1/ **๙๑/1204** วันที่ **19** พฤษภาคม 2566
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 20
เรียน อธิการบดี ผ่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ธุรการ กองคลัง **16 มิ.ย. 2566**
รับคืนแก้ไขแล้ว
วันที่ **9 มิ.ย. 2566**

ด้วยสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น ไฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส แหล่งทุนและผู้ใช้ผลงานวิจัย ตามโครงการที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติดังนี้

- จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 และขออนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
- ขออนุมัติจัดเก็บค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จำนวน 450 คน ได้แก่ บุคคลทั่วไป 200 คน และนิสิตนักศึกษา 250 คน โดยมีรายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ประเภทการลงทะเบียน	อัตราค่าลงทะเบียน	
	อัตราพิเศษ (ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2566)	อัตราปกติ (หลังวันที่ 10 ตุลาคม 2566)
นักศึกษา (ไม่นำเสนอ)	1,500	2,000
ศึกษานำเสนอ	2,500	3,000
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป	3,000	3,500

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
จัดตรวจสอบรายละเอียดของ **กรมพืชมงคล** เป็นไปตามประกาศกรมฯ 1880/59
วันที่ **20** ในรูป **Christe** ณ **โรงแรมอวานีขอนแก่น ไฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์**
ใน **ขอนแก่น** ระหว่างวันที่ **15-17 พ.ค. 2566** และ **จัดขออนุมัติจัดเก็บค่าลงทะเบียน**

รองศาสตราจารย์สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อนุมัติและดำเนินการตามระเบียบ
หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ
(นางสาวศุภพัตรา ก้อนขำรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ปรเมศ บรรเทียง)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

16 มิ.ย. 2566
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ปฏิบัติการแทน **16 มิ.ย. 2566**
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

โครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20

(The 20th National Horticultural Congress)

หัวข้อ 'ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต'

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก ผลิตผลทางพืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การผลิตเพื่อการบริโภค และใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและส่งออก ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ทำรายได้เป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Economy Model และยิ่งถึงประเทศต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางด้านพืชสวนอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งผู้บริโภคเองมีความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2544 โดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ และได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง ต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยภาควิชาพืชสวน (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมเจริญธานี ปรีณเซส จังหวัดขอนแก่น และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 "นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาต่างๆ

การประชุมจะครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขาทั้งด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีและสรีรวิทยาการผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การอารักขาพืช ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและสาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้าง เครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

เนื่องในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 20 ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ **“ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต”** โดยการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส และ ผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนหรือเกษตรกรที่สนใจ เพื่อส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐหรือเอกชนทางด้านพืชสวน

3. หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านพืชสวน

4. ผู้เข้าร่วมสัมมนา

นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการทางด้านพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 450 คน ทั้งนี้ได้รวมเจ้าหน้าที่และวิทยากรด้วยแล้ว

5. สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุม

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เป็นเวลา 3 วัน

6. รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ

1. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน
2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 - ปรับปรุงพันธุ์ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และผัก
 - ระบบการผลิต เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืชสวน
 - สรีรวิทยา เช่น สรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก และสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 - วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตสดทางพืชสวน การควบคุมโรคและ แมลงหลังเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
 - เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและเพื่อการยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว
 - อื่นๆ เช่น ระบบการตลาด โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจพืชสวน ภูมิทัศน์ทางพืชสวน และส่งเสริมการเกษตร
3. การจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน
4. เยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. อัตราค่าลงทะเบียน และกำหนดการลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน	อัตราค่าลงทะเบียน	
	อัตราพิเศษ (ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2566)	อัตราปกติ (หลังวันที่ 10 ตุลาคม 2566)
นักศึกษา (ไม่นำเสนอ)	1,500	2,000
นักศึกษานำเสนอ	2,500	3,000
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป	3,000	3,500